

# BẢN TIN TUẦN



## SẾU ĐẦU ĐỎ VỀ TRÀM CHIM SAU 2 NĂM VẮNG BÓNG

Chiều 7/3, Ông Đoàn Văn Nhanh, Phó giám đốc Trung tâm bảo tồn Vườn quốc gia Tràm Chim, cho biết sếu xuất hiện vào trưa cùng ngày, tại phân khu A5 - bãi kiếm ăn quen thuộc trước đây của chúng. Bốn con bay lượn vài giờ để quan sát, sau đó đậu lại tìm mỗi khoảng nửa giờ.

"Thông thường đàn sếu sẽ cử vài cá thể bay đi tiền trạm", khảo sát kỹ trước khi quyết định về ở hẳn đến hết mùa di cư", ông Nhanh nói và cho biết sếu di cư thường bắt đầu từ tháng 12, khi miền Tây bước vào mùa khô, kéo dài đến hết tháng 4. Sếu được xem là loài có linh tính, chỉ đậu cho những nơi có môi trường trong lành. "Nhân viên trong vườn vui mừng trước tín hiệu đàn sếu bay về", ông Nhanh nói.

Cuối năm ngoái, Đồng Tháp thông qua đề án bảo tồn đàn sếu với tổng đầu tư 185 tỷ đồng, thực hiện trong 10 năm. Theo kế hoạch, tỉnh nhận chuyển giao 60 cặp sếu từ Thái Lan sau đó gây đàn thêm 40 con. Sau quá trình chăm sóc, huấn luyện chúng được thả về tự nhiên tại vườn quốc gia Tràm Chim. Đến nay sếu chưa được đưa về vườn.

Theo Hội Sếu quốc tế, toàn thế giới ước tính có 15.000-20.000 sếu đầu đỏ, trong đó 8.000-10.000 con phân bố ở Ấn Độ, Nepal, Pakistan. Riêng loài sếu phương Đông (chủ yếu Việt Nam và Campuchia) từ năm 2014 ghi nhận khoảng 850 sếu đầu đỏ, song đến năm 2014 còn 234 con, hiện còn khoảng 160 con.



## H'HEN NIÊ HÁT, NHẢY TRONG MV BẢO VỆ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

Hoa hậu H'Hen Niê vừa hát và nhảy trong MV chiến dịch "Ngừng ăn thịt thú rừng, góp thiện cho đời" cùng Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên. MV là hoạt động mở màn cho chuỗi dự án về thiên nhiên, môi trường của H'Hen Niê trong năm 2024. Sau 1ha rừng cho Vườn Quốc gia Bến En vào cuối tháng 02/2024, H'Hen Niê sẽ triển khai thêm nhiều ha rừng nữa cho năm nay.



## TẬN MẮT THẤY NHỮNG BẦY THÚ ĐE DỌA ĐỘNG VẬT HOANG DÃ TRONG KHU BẢO TỒN

Không ít đối tượng đã lén lút vào rừng đặt bẫy thú ở những cánh rừng tự nhiên hoang sơ trong Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hương Hóa (tỉnh Quảng Trị). Để bảo vệ các cá thể động vật hoang dã, cán bộ ở đây phải thường xuyên đi kiểm tra, tháo gỡ bẫy.



## THẢ NHIỀU ĐỘNG VẬT HOANG DÃ QUÝ HIẾM VỀ VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA KÊ BÀNG

Ngày 13/3, Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận từ Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội nhiều loại động vật hoang dã, quý hiếm để cứu hộ, thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Theo đó, Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội đã chuyển giao cho Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng 3 cá thể khỉ đuôi lợn (tên khoa học là *Macaca leonina*), 1 cá thể khỉ vàng (*Macaca mulatta*), 4 cá thể cây hương (*Viverricula indica*), 1 cá thể dúi mốc lớn (*Rhizomys pruinosus*) và 2 cá thể hồng hoàng (*Buceros bicornis*). Đồng thời, Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng cũng đã tiếp nhận từ người dân trên địa bàn 1 cá thể khỉ mặt đỏ (*Macaca arctoides*) và 2 cá thể khỉ vàng để thả về môi trường tự nhiên.